

24-Giới Cùng Tỳ Kheo Ni Hẹn Đi Chung Đường:

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quần Tỳ kheo hẹn cùng Tỳ kheo ni trợ Đề-bà-đạt-đa đi chung đường, trên đường nói cười đùa giỡn và làm các việc bất tịnh khiến cho cư sĩ đi trên đường thấy rồi nói với nhau rằng: “Các vị hãy nhìn xem vị ni này là vợ hay là người tư thông, ắt là cùng nhau làm việc dâm dục”. Có Tỳ kheo thiếu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỳ kheo tăng rồi hỏi Lục quần Tỳ kheo: “Các thầy thật đã làm việc này phải không?” Đáp: “Thật đã làm thừa Thế tôn”, Phật liền quở trách: “Tại sao gọi là Tỳ kheo lại hẹn với Tỳ kheo ni đi chung đường, từ tụ lạc này đến tụ lạc khác”, quở trách rồi bảo các Tỳ kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ kheo, từ nay giới này nên nói như sau:

Nếu Tỳ kheo hẹn với Tỳ kheo ni đi chung đường, từ tụ lạc này đến tụ lạc khác thì phạm Ba-dật-đề.

Hẹn là Tỳ kheo hẹn hay Tỳ kheo ni hẹn; đường có đường bộ và đường thủy.

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỳ kheo hẹn với Tỳ kheo ni đi đường bộ (đường thủy) từ tụ lạc này đến tụ lạc khác thì phạm Ba-dật-đề; nếu giữa đường trở về thì phạm Đột-kiết-la; nếu đi đến chỗ vắng vẻ không có tụ lạc cho đến một Câu-lô-xá thì phạm Ba-dật-đề; nếu giữa đường trở về thì phạm Đột-kiết-la.

Phật tại nước Xá-vệ, lúc đó các Tỳ kheo ni du hành từ nước Kiều-tát-la đến nước Xá-vệ, khi đi đến đoạn đường hiểm phải đợi đồng người mới đi tiếp. Lúc đó có các Tỳ kheo cũng từ nước Kiều-tát-la du hành đến nước Xá-vệ, các Tỳ kheo ni từ xa thấy các Tỳ kheo đi đến nghĩ rằng: “Chúng ta đi cùng với các Tỳ kheo sẽ qua đường hiểm được an ổn”, nghĩ rồi đợi các Tỳ kheo đến gần liền hỏi: “Các Đại-đức muốn đi đâu?” Đáp là đến nước Xá-vệ, các Tỳ kheo ni nói là muốn được đi cùng, các Tỳ kheo nói: “Phật đã chế giới không được hẹn với Tỳ kheo ni đi chung đường thì làm sao đi chung được”, các Tỳ kheo ni nói: “Nếu vậy thì các Đại-đức cứ đi trước”. Các Tỳ kheo nhờ đồng người nên qua đường hiểm được an ổn, còn các Tỳ kheo ni vì ít người nên bị giặc cướp đoạt hết y bát phải lỏa hình. Các Tỳ kheo đến nước Xá-vệ đánh lễ Phật rồi ngồi một bên, pháp thường của chư Phật là nếu có khách Tỳ kheo đến thì dịu dàng thăm hỏi: Có nhẫn được không, có an lạc trụ không, khát thực có dễ không và đi đường có cực khổ không. Các Tỳ kheo đáp là nhẫn được, được an lạc trụ, khát thực dễ được, đi đường không cực khổ rồi đem việc trên bạch Phật. Phật do nhân duyên này nhóm Tỳ kheo tăng khen ngợi giới và người trì giới rồi bảo các Tỳ kheo: “Từ nay giới này nên nói lại như sau:

Nếu Tỳ kheo hẹn đi chung đường với Tỳ kheo ni từ tụ lạc này đến tụ

lạc khác thì phạm Ba-dật-đề, trừ nhân duyên.

Nhân duyên là ở giữa đường cần có nhiều bạn hoặc trên đường đi nghi là có khủng bố; nghi có hai: Nghi mất y bát và mất lương thực.

Nếu nghi mất lương thực thì ẩm thực của-Tỳ kheo ni, Tỳ kheo nên lấy mang giùm; nếu nghi mất y bát thì y bát của-Tỳ kheo ni, Tỳ kheo nên lấy mang giùm, khi đi đến chỗ an ổn thì đưa trả lại và nói rằng: “Các tỳ muội, các vị hãy tùy ý đi, không nên đi chung nữa”; nếu lúc đó còn cùng đi chung nữa, từ tụ lạc này đến tụ lạc khác thì phạm Ba-dật-đề; nếu giữa đường trở về thì phạm Đột-kiết-la. Nếu từ tụ lạc đến chỗ đồng trống vắng vẻ cho đến một Câu-lô-xá thì phạm Ba-dật-đề; nếu giữa đường trở về thì phạm Đột-kiết-la. Đi đường thủy cũng như vậy, không phạm là không có hện đi chung hoặc có vua, phu nhân cùng đi thì không phạm.

